

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh và triển khai kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 02 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh và triển khai kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2024, giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Bưu điện tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 (lĩnh vực giảm nghèo bền vững); UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2024 theo Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND tỉnh và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024 và giai đoạn 2025 - 2030; ý kiến phát biểu của các sở, ban, ngành, địa phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

1. Kết quả đạt được

Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát tình hình thực tiễn và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo. Các giải pháp giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và bước đầu đem lại hiệu quả, bảo đảm sự lồng ghép giữa 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều chỉ tiêu theo Kế hoạch số 117/KH-UBND đã đạt và vượt tiến độ như: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Đã có 6.775 hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm các chiều thiếu hụt về việc làm, y tế, nước sinh hoạt, nhà ở. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn một số hạn chế sau:

Tiến độ phê duyệt và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, tỷ lệ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của 03 chương trình. Công tác chỉ đạo, triển khai của các cấp, các ngành, nhất là tại cơ sở chưa thật sự quyết liệt; chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Việc giao đất cho các hộ thiếu đất sản xuất của huyện An Lão không kịp thời, ảnh hưởng đến kết quả tạo việc làm và cải thiện thu nhập của người dân.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024

Các cấp, các ngành trong tỉnh và cả hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 117/KH-UBND; chủ động tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chính sách giảm nghèo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến năm 2025 thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước. Với yêu cầu đó, các sở, ban, ngành và các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND huyện An Lão, UBND huyện Vân Canh hoàn thành việc cấp đất cho 439 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã An Vinh, xã An Toàn, huyện An Lão (379 hộ) và xã Canh Liên, huyện Vân Canh (60 hộ). Thời gian hoàn thành trong quý 3/2024.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghề gắn với giải quyết việc làm, kết nối với các doanh nghiệp để ưu tiên tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch và triển khai việc rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, hoàn thành trước tháng 10 năm 2024.

c) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn lập hồ sơ, phương án sử dụng vốn hiệu quả và bảo đảm nguồn vốn để thực hiện cho vay theo quy định,

d) Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, giảm đồng bộ các chiều thiếu hụt của từng hộ gắn với chỉ tiêu giảm hộ nghèo được giao.

đ) Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với các nội dung liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện lồng ghép các nguồn lực, tập trung hỗ trợ để các hộ nhanh chóng thoát nghèo và thực hiện mục tiêu đưa huyện An Lão thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025.

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch giảm nghèo; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án, nhất là các dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện công tác giảm nghèo.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo; quan tâm, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là ở chiều thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt phong trào thi đua: “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

II. VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH

Trong điều kiện khó khăn, nhưng công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6/2024, số người tham gia BHXH là 150.670 người, đạt tỷ lệ 20,81%, tăng 2,58% so với năm 2023 (18,23%), trong đó: BHXH bắt buộc 133.386 người, đạt tỷ lệ 18,42%, tăng 2,35% so với năm 2023 (16,07%) và chiếm tỷ lệ 57,32% so với người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (*lao động làm việc trong các đơn vị sử dụng lao động*); BHXH tự nguyện 17.284 người, đạt tỷ lệ 2,39%, tăng 0,23% so với năm 2023 (2,16%) và chiếm tỷ lệ 3,52% so với người thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện (*lao động phi chính thức*). Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

- Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN thấp hơn trung bình chung của cả nước. Số tiền chậm đóng BHXH, BHTN 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao với cuối năm 2023 (69,28%). Số người nhận chế độ BHXH một lần tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2023.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT được giao trong năm 2024, làm tiền đề cho giai đoạn 2025 - 2030, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 22,5%, tăng 4,27% so với năm 2023; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHYT đạt 18,04%, tăng 2,89% so với năm 2023; tỷ lệ số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 12,95%, tăng 0,25% so với năm 2023. Đối với giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 41,2%, tăng 22,97% so với năm 2023; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHYT đạt 34,2%, tăng 19,05% so với năm 2023; tỷ lệ số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 41,50%.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật BHXH (sửa đổi) đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, trong đó tập trung tổ chức các hội nghị đối thoại, tư vấn về chế độ chính sách BHXH, BHYT theo từng nhóm đối tượng tham gia; tạo diễn đàn để chủ sử dụng lao động, người lao động trao đổi và giải đáp những vướng mắc theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2. Tập trung phát triển các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trước hết là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khắc phục cơ bản tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

4. Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; không được khoán trắng cho cơ quan BHXH.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2024 và giai đoạn 2025 - 2030 theo nguyên tắc:

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương.

- Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; là một trong những nội dung quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội.

- Phân giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương với lộ trình thực hiện cụ thể (chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giao đến cấp huyện và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giao đến cấp xã).

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của BHXH, BHYT, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Gia Nghĩa